

- ร่าง -



คำสั่งกรุงเทพมหานคร

ที่ /๒๕๖๒

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ด้วยสำนักการศึกษา กำหนดดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่งพร้อมจะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด สังกัดสำนักงานเขต จำนวน ๘๔ คน และสังกัดสำนักพัฒนาสังคม จำนวน ๕ คน รวมจำนวน ๘๙ คน กำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๕, ๒๕ - ๒๙ มีนาคม และ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สถานที่ราชการและสถานที่เอกชนในกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรมภาควิชาการ แบบไป - กลับ จำนวน ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๔ - ๘, ๑๑ - ๑๕ และ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลเบญจา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม

กิจกรรมที่ ๒ ภาคการศึกษาการปฏิบัติจริงและการจัดทำรายงาน เสนอรายงาน และอภิปราย
กลุ่มการศึกษาการปฏิบัติจริง แบบไป - กลับ จำนวน ๕ วัน ดังนี้

- การศึกษาการปฏิบัติจริง จำนวน ๔ วัน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

- การจัดทำรายงาน เสนอรายงานและอภิปรายกลุ่มการศึกษาการปฏิบัติจริง จำนวน ๑ วัน ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลเบญจา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม

/ เพื่อให้การดำเนินการ...

เพื่อให้การดำเนินการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๗ (๑) จึงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่ง เข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติราชการตามปกติ และให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามระเบียบของทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒